

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภชัย รักข์มณี	ประธานสภา อบต.ห้วยสำราญ	ศุภชัย รักข์มณี	
๒	นายประชุม จุฬารัมย์	รองประธานสภา อบต.ห้วยสำราญ	ประชุม จุฬารัมย์	
๓	นางสาวดรุณี เข็มบุปผา	เลขานุการสภา อบต.ห้วยสำราญ	ดรุณี เข็มบุปผา	
๔	นางสาวพรพิมล เจริญศิริ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	พรพิมล เจริญศิริ	
๕	นายสวัสดิ์ วาทรอยรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สวัสดิ์ วาทรอยรัมย์	
๖	นายวุฒิชัย ละไมทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	วุฒิชัย ละไมทอง	
๗	นายช้อย นิโยนรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ช้อย นิโยนรัมย์	
๘	นายชาติรี อินทร์รัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ชาติรี อินทร์รัมย์	
๙	นายจิรเมธ ราชรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	จิรเมธ ราชรัมย์	
๑๐	นายพน พิรานรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	พน พิรานรัมย์	
๑๑	นายทวิน ทองจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	ทวิน ทองจันทร์	
๑๒	นายมนัส ประดับศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	มนัส ประดับศรี	
๑๓	นางศรจิต เสาสัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	ศรจิต เสาสัย	
๑๔	นางสุขณี โนวีรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	-	ลา
๑๕	นายทวี พะวรรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	ทวี พะวรรัมย์	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพโรจน์ ยืนยง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ไพโรจน์ ยืนยง	
๒	นายอภิชาติ เพื่อนรัมย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อภิชาติ เพื่อนรัมย์	
๓	นายสมถวิล หวังดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมถวิล หวังดี	
๔	นายกิตติ เสม็น	เลขานุการนายก อบต.	กิตติ เสม็น	
๕	นายภูมिरพี แก้วชัยภูมิ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ภูมिरพี แก้วชัยภูมิ	
๖	นายจารุบุตร สวัสดิกิจจานนท์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จารุบุตร สวัสดิกิจจานนท์	
๗	นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด	หัวหน้าสำนักปลัด	พรทิพย์ ประเสริฐสุด	
๘	นายศักดิ์นันท์ คงทันดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศักดิ์นันท์ คงทันดี	
๙	นางอรพันธ์ บุญเรือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อรพันธ์ บุญเรือง	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน

ผู้ไม่เข้าประชุม ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ นางสาวตฤณี เข็มบุปผา ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม

นายศุภชัย รักษ์มณี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
นายศุภชัย รักษ์มณี  
(ประธานสภาฯ)  
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ตรวจสอบสำเนา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ และมีผู้ใดต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่

ที่ประชุมสภา -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓**

นายศุภชัย รักษ์มณี  
(ประธานสภา ฯ)

**เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

๓.๑ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)  
ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วยครับ

นางสาวดรุณี เข็มบุปผา  
(ปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  
ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม  
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลห้วยสำราญ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ขึ้นซึ่งเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการ  
พัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  
ห้วยสำราญ เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และงบประมาณ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  
ทราบ ส่วนรายละเอียดของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม  
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ขอให้ดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่าน  
แล้วค่ะ

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม  
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ  
๑๓,๗๓๓,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมสภา

-รับทราบ-

**ระเบียบวาระที่ ๔**

นายศุภชัย รักษ์มณี  
(ประธานสภา ฯ)

**เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

๔.๑ ญัตติขอความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)  
โดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้ชี้แจงรายละเอียดในการ  
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบ  
และพิจารณาต่อไป

นายไพโรจน์ ยืนยง  
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านครับ  
ผมขอชี้แจงญัตติขอความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียด  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)  
ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ  
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง  
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๓๕๓,๐๐๐  
บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาท)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๖  
ลำดับที่ ๑๐

(โครงการลำดับที่ ๑๒ ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

จึงได้เสนอต่อสภาฯ ได้พิจารณาโครงการต่อไปนี้

#### โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มบ้านหลักไปถนนสายห้วยราช-สตึก  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง  
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๒๐๒,๐๐๐  
บาท (สองแสนสองพันบาท) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๑๐

๒.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ  
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๓  
ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาท) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๒

รวมทั้ง ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาท)

เสนอขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีจำนวน ๒ โครงการ เสนอต่อสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๓

ที่ประชุมสภา

-รับทราบ-

นายศุภชัย รัชช์มณี  
(ประธานสภา)

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยครับ

ที่ประชุมสภา

-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ให้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้

นายศุภชัย รัชช์มณี  
(ประธานสภา)

**๔.๒ ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง**

ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้สภาทราบและพิจารณาต่อไป

นายไพโรจน์ ยืนยง  
(นายก อบต.)

ตามที่ประธานสภาได้กล่าวไปแล้วนั้น เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในส่วนราชการกองคลังที่ได้เสนอขอดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

#### หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น และข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แจ้งแก่นายอำเภอ

#### เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากกองคลัง ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เกี่ยวกับงานด้านแผนที่ภาษี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพล่าช้า หน่วยประมวลผลกลางล่าช้า หน่วยความจำหลัก (RAM) น้อย ทำให้การจัดเก็บข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ข้อมูลโฉนดที่ดิน ระวังที่ดิน มีความจุ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น กองคลัง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ และ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ และมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

#### **งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์**

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

จึงเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดย โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงต่อไปครับ

นางสาวดรุณี เข็มบุปผา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน (ปลัด อบต.)

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

โดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้

#### ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า ๒ GB

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๒ GB

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐  
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

**โอนลด** ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

**โอนลด** ๓๒,๐๐๐ บาท มีงบประมาณถือจ่าย ๑๘,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เพื่อพิจารณา  
ต่อไป

ที่ประชุมสภา

-รับทราบ-

นายศุภชัย รักษมณี  
(ประธานสภา)

ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ นั้น จึงขออนุมัติ

ที่ประชุมสภาฯ ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุมสภา

-มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยคะแนน ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

นายศุภชัย รักษมณี  
(ประธานสภา ฯ)

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี-

นายศุภชัย รักษ์มณี  
(ประธานสภา ฯ)

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม  
โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ดร.ณี เช็มบุปผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวดร.ณี เช็มบุปผา)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ลงชื่อ ศุภชัย รักษ์มณี ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายศุภชัย รักษ์มณี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ